

# แมนโฮมม์ ฉลองความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของระบบ ซิมูลแคสท์ ในประเทศไทย ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ในธุรกิจยานยนต์ที่ใช้แล้ว



กรุงเทพ 6 พฤศจิกายน 2555- แมนโฮมม์ ฉลองความสำเร็จในการให้บริการระบบการประมูลรถยนต์ออนไลน์ในประเทศไทยเป็นปีที่สามแล้ว โดยปัจจุบัน แมนโฮมม์ ซิมูลแคสท์ ได้กลายมาเป็นระบบการประมูลออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศไทยจากทั้งผู้ขายและผู้ซื้อรถยนต์

แมนโฮมม์ ซิมูลแคสท์ เป็นรายแรกในตลาดที่ทำการประมูลออนไลน์แบบสดๆ ในรูปแบบเรียลไทม์100%ลูกค้าทั่วประเทศสามารถเข้าชมรถยนต์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการประมูล รถยนต์ที่กำลังจะเข้าประมูล รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และสถานภาพการติดตามให้ราคา รวมไปถึงการให้ราคาประมูลได้ทันที ด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาโดยแมนโฮมม์แต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งได้รับการปรับปรุงอย่างสมบูรณ์ให้เหมาะกับประเทศไทย ตลาดภายในประเทศ รวมถึงภาษา ซึ่งซิมูลแคสท์ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนวงการประมูลและธุรกิจด้านยานยนต์ที่ใช้แล้วในประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

“การลงทุนในเทคโนโลยีซิมูลแคสท์ทำให้เราได้บรรลุเป้าหมายในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับลูกค้าซึ่งคือเป้าหมายของธุรกิจเราตลอดมา” คุณไชมอน มอแรน รองประธานบริษัท แมนโฮมม์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าว

แมนโฮมม์ ซิมูลแคสท์ ได้ถูกเปิดตัวเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่าย การนำระบบซิมูลแคสท์มาใช้ในตลาดประเทศไทยส่งผลให้ผู้ซื้อสามารถเลือกใช้ระบบใหม่นี้เพื่อทำการประมูลบนอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ฉะนั้นระบบนี้จะช่วยเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าทั่วทั้งประเทศไทย

ระบบมีความปลอดภัยสูงและอำนวยความสะดวกได้สำหรับทุกคนที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับแมนโฮมม์ โดยที่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทย ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในระบบของแมนโฮมม์ได้เพราะไม่มีผล

ประโยชน์ได้เสียกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรือว่าธุรกิจใดๆ

บริษัท แมนไฮม์ เอเชีย แปซิฟิกได้รับการยกย่องอย่างสม่ำเสมอด้วยบริการที่ดีเยี่ยมและนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิรางวัล Service Provider of the Year (ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมแห่งปี) จาก Asia Insurance Industry Awards ในปีพ.ศ. 2552 เป็นต้น

ติดตามข่าวสารล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมนไฮม์ ประเทศไทยได้ทาง Twitter@Manheim\_TH หรือ “Like” แมนไฮม์ทาง Facebook ได้ที่ <https://www.facebook.com/pages/Manheim-Asia-Pacific-Ltd/262154337154960>

## เกี่ยวกับบริษัทแมนไฮม์ (www.manheim.com)

แมนไฮม์เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านการให้บริการตลาดรถยนต์ที่ใช้แล้ว ด้วยเครือข่าย 113 แห่งทั่วโลกซึ่งรวมทั้งสถานที่ขายส่งและบริการดิจิทัล แมนไฮม์มีบริการและกระบวนการขายรถยนต์ใช้แล้วทุกขั้นตอน โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขายเชิงพาณิชย์และตัวแทนจำหน่าย ได้รับผลประโยชน์เต็มในการขายรถยนต์ จากจำนวนการประมูลที่ผ่านมา แมนไฮม์ คอนซอลติ้ง ได้ตีพิมพ์รายงานตลาดรถยนต์ใช้แล้วประจำปี (Used Car Market Report) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้แล้ว นอกจากนี้แมนไฮม์ คอนซอลติ้ง ยังเสนอบริการที่หลากหลาย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคอีกด้วย

แมนไฮม์เป็นผู้นำด้านธุรกิจออนไลน์สำหรับรถที่ใช้แล้ว เชื่อมโยงผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดของตลาดขายส่งที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางด้วยข้อเสนอต่างๆผ่านระบบขายตรงและทางระบบดิจิทัล Manheim.com ได้รับการเข้าชมเกือบ 900,000 ครั้งในแต่ละสัปดาห์

นอกจากนี้ แมนไฮม์ยังมีบริการด้านอื่น ๆ รวมทั้งการปรับสภาพของยานยนต์ การรับประกัน การตรวจสอบ การขนส่งยานพาหนะ การจัดการด้านเอกสาร รวมถึงการจัดการทั่วไปด้วยเทคโนโลยีและบริการที่หลากหลาย สิ่งตีพิมพ์ด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนการบริการลูกค้าและข้อเสนอด้านการศึกษา แมนไฮม์ให้ผู้บริโภคได้กำหนดด้วยตัวเองว่า

จะขายและซื้อรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทแมนโฮมส์จัดการรถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นจำนวนรวมกว่า 8 ล้านคันต่อปี ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่แอตแลนต้า บริษัทแมนโฮมส์คือบริษัทลูกของ Cox Enterprises ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการสื่อสาร มีเดียและการจัดการรถยนต์